

มติเอกฉันท์ปิดตกหนุงบยิงสกอลป.

กสทช.ชี้แจง'กทท.-กองทุนฯ'ต้องจัดหาค่าใช้จ่ายเอง

นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (บอร์ด กสทช.) ครั้งที่ 15/2567 มีมติเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 ไม่เห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณ ลิขสิทธิ์ การถ่ายทอดสดโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ ที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ขอสันับสนุนจาก กทปส. จำนวน 435 ล้านบาท

โดย นพ.สรณชี้แจงว่า การซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดครั้งนี้ มีเอกชนได้ไปซื้อสิทธิ์มาแล้ว จึงเป็นเรื่องที่เอกชนผู้ได้ลิขสิทธิ์ จะนำสิทธิ์ไปบริหารจัดการทางด้านการตลาดเพื่อหารายได้เอง แต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้นำมาถ่ายทอดสดออกฟรีทีวีด้วย

สำหรับสาเหตุที่ กสทช. ไม่อนุมัติเงินซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด มีดังนี้ 1.หากพิจารณาอนุมัติสนับสนุนเงินจาก กทปส. ไปจะทำให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ กสทช. เป็นผู้กำหนดให้ต้องปฏิบัติ ส่งผลให้ กสทช. ซึ่งมีความสัมพันธ์จะเข้าข่ายการละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายได้

2.การที่ กสทช. ไม่อนุมัติให้มีการสนับสนุนเงินจาก กทปส. จะไม่กระทบต่อการดำเนินการตามกฎ Must Have และกฎ Must Carry เพราะจากข้อมูลที่ปรากฏ

ในสื่อต่างๆ เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่า บริษัท แพลน บีฯ ได้ร่วมกันดำเนินการกับผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินจำนวน 4 ช่องรายการ มีกลไกกฎหมายและเงื่อนไขใบอนุญาตของ กสทช. ที่รองรับให้สามารถออกอากาศรายการแข่งขันผ่านกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ในกำกับดูแลของ กสทช. ได้ทั้งหมดอยู่แล้ว

3.ตามเอกสารร่างสัญญาระหว่างบริษัท แพลน บีฯ กับ กกท. ที่สำนักงาน กสทช. นำเสนอในที่ประชุม กสทช. มีเนื้อหาเป็นการจำกัดขอบเขตสิทธิการเผยแพร่ภาพและแพร่เสียงไว้เฉพาะการออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sport 7) การนำเอาเงินจากกองทุน กทปส. จะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่เอกชน และไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.

4.การถ่ายทอดสดการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิกเป็นหน้าที่และภารกิจหลักของ กกท. และกองทุนพัฒนาการกีฬา ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาโดยตรง จะกล่าวอ้างว่ามีได้กำหนดไว้ในแผนงานของ กกท. หรือกองทุนพัฒนาการกีฬา เนื่องจากเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่าจะมีการดำเนินการในทุกๆ 4 ปี

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16931

หน้า: 1 (ขวา), 13

Col.Inch: 44.96

Ad Value: 53,952

PRValue (x3): 161,856

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'กสทช.'มีมติ7-0เสียง ไม่หนุนงบถ่ายโอลิมปิก ชี้เอื้อประโยชน์เอกชน

‘กสทช.’มีมติ7-0เสียง ไม่หนุนงบถ่ายโอลิมปิก ชี้เอื้อประโยชน์เอกชน กสทช.โหวตเอกฉันท์ 7-0 เสียง ไม่สนับสนุนงบ 435 ล้านบาท ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทยเสนอขอ ดำเนินการถ่ายทอดสดโอลิมปิก 2024 ให้คนไทยได้ดูฟรี แจง 4 เหตุผล ชี้เอื้อประโยชน์แก่เอกชน (อ่านต่อหน้า 13)

โอลิมปิก

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (บอร์ด กสทช.) ครั้งที่ 15/2567 มีมติเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 ไม่เห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดหาลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 33 และการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 17 ที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) จำนวน 435 ล้านบาท หลัง กกท.รายงานต่อคณะรัฐมนตรีว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด จึงขอรับการอนุมัติจากกองทุน กทปส. โดยบอร์ดทุกคนมีมติเอกฉันท์ เนื่องจากเห็นว่า การซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดครั้งนี้ได้มีเอกชนได้ไปซื้อสิทธิมาแล้ว จึงเป็นเรื่องที่

เอกชนผู้ได้ลิขสิทธิ์จะนำสิทธิไปบริหารจัดการทางด้านการตลาดเพื่อหารายได้เอง แต่เอกชนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ต้องนำมาถ่ายทอดสดออกฟรีทีวีด้วย

ประธานบอร์ด กสทช.กล่าวต่ออีกว่า สำหรับสาเหตุที่ กสทช.ไม่อนุมัติเงินซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดโอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ 2024 มีดังนี้

1.หากพิจารณาอนุมัติสนับสนุนเงินจาก กทปส.ไปจะทำให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ กสทช.เป็นผู้กำหนดให้ต้องปฏิบัติ กล่าวคือ การดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ มัลดีแคร์ จะส่งผลให้ กสทช.ซึ่งมีความรู้เสี่ยงที่จะเข้าข่ายการละเว้น หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายได้

2.การที่ กสทช.ไม่อนุมัติให้มีการสนับสนุนเงินจาก กทปส.จะไม่กระทบต่อการถ่ายทอดและดำเนินการตามกฎหมาย และกฎบัตรแคร์รี่ เพราะจากข้อมูลที่ปรากฏในสื่อต่างๆ นั้น ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่า บริษัท แพลน บีฯ ได้ร่วมกันดำเนินการกับผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน จำนวน 4 ช่องรายการ ได้แก่ ช่อง T Sports 7 ช่อง CH7 HD ช่อง 9 MCOT HD และช่อง PPTV HD 36 แล้ว ซึ่งการถ่ายทอดรายการผ่านผู้ให้บริการดังกล่าวมีกฎกติกาและเงื่อนไขใบอนุญาตของ กสทช.ที่รองรับให้สามารถออกอากาศรายการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 33 และรายการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 17 ผ่านกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ในกำกับดูแลของ กสทช.ได้ทั้งหมดอยู่แล้ว และจากกรณีดังกล่าวประชาชนย่อมมีทางเลือกในการเข้าร่วมรับชมในช่องทางที่เอกชนร่วมกันดำเนินการอย่างหลากหลาย หาก กสทช.พิจารณาเห็นชอบให้สนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ก็จะเป็นการเข้าแทรกแซงกลไกตลาดที่สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วด้วย

3.ตามเอกสารร่างสัญญาระหว่างบริษัท

แพลน บีฯ กับ กกท. ที่สำนักงาน กสทช.นำเสนอในที่ประชุม กสทช.มีเนื้อหาเป็นการจำกัดขอบเขตสิทธิการเผยแพร่ภาพและแพร่เสียงไว้เฉพาะการออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sport 7) และช่องทางอื่นๆ ของสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sport 7) ไร้อย่างชัดเจน ดังนั้น การนำเอาเงินจากกองทุน กทปส.ที่ได้รับใบอนุญาตทุกรายมีหน้าที่ต้องนำเงินส่งเข้ากองทุน กทปส.ไปสนับสนุนตามที่ กกท.เสนอ โดยระบุให้สิทธิการถ่ายทอดสดแก่ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินเฉพาะสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sport 7) จะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่เอกชน และสร้างความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.ทั้งระบบ

4.การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ เป็นหน้าที่และภารกิจหลักของ กกท.และกองทุนพัฒนาการกีฬาที่กำหนดไว้ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาโดยตรง ดังนั้น จึงเป็นภารกิจหลักของ กกท.และกองทุนพัฒนาการกีฬาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ดำเนินการโดยชัดแจ้ง นอกจากนี้ การจะกล่าวอ้างว่ามีได้กำหนดไว้ในแผนงานของ กกท. หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ก็ไม่สามารถรับฟังได้ เนื่องจากเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่าจะมีการดำเนินการในทุกๆ 4 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กสทช.กับ กกท.ยังคงมีความค้างค้ำกันอยู่กับกรณีถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบล่าสุด และ กสทช.ตัดสินใจถอดฟุตบอลโลกออกจากมัลดีแคร์ไปเรียบร้อยแล้ว



☐ เดือนลงทุน

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ
การ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. เปิด
เผยว่า ขอเดือนประชาชนโดยเฉพาะใน
ต่างจังหวัด อย่าหลงเชื่อการชักชวนลงทุน
ในลักษณะธุรกิจเครือข่ายเป็นตัวแทน
จำหน่ายผู้เติมเงินโดยเสนอกำไรและเงิน
ปันผล รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ
อ้างว่าได้รับอนุญาตจาก กสทช.



จ่ายแล้ว วรุตเทพ รัชราภรณ์ เป็นตัวแทนเอไอเอส มอบเงินชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 9 จำนวน 8,094,978,000 บาท ให้ สุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน โดยมี ธีรชาติ จันทรางกูร และ ดร.บุษชาด แมนมนตรี มาร่วมในพิธีด้วย ที่สำนักงาน กสทช. วันก่อน.